

Số: 1343 /ĐHHHVN-TCHC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 9 năm 2023

V/v sắp xếp, bố trí kế toán trưởng tại Trường.

Kính gửi: Thường trực Hội đồng trường Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 9472/BGTVT-TCCB ngày 25/8/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc sắp xếp, bố trí kế toán trưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tại Công văn trên, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh Kế toán trưởng và Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải (Nghị quyết số 71-NQ/BCSD ngày 21/7/2023) về thống nhất chủ trương sắp xếp kế toán trưởng tại các cơ quan, đơn vị đang ở nhiệm kỳ thứ 2 (kể cả các đồng chí chuẩn bị đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất), nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp:

*“- Điều chuyển sang cơ quan khác có tính chất tương đồng hoặc để nhân sự thôi kế toán trưởng và giao đơn vị bố trí sắp xếp công việc chuyên môn đối với những cá nhân này cho phù hợp với trình độ chuyên môn và nhu cầu công việc của đơn vị.”*

Theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh Kế toán trưởng thuộc thẩm quyền quản lý của Trường về Bộ trước 01/12/2023; đề xuất phương án kiện toàn Kế toán trưởng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trước 31/8/2023.

Vì vậy, để kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước 01/12/2023 về việc thực hiện sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh Kế toán trưởng thuộc thẩm quyền quản lý của Trường theo đúng quy định<sup>1</sup> và chủ trương của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề nghị Thường trực Hội đồng trường thực hiện rà soát đối với chức danh Kế toán trưởng Trường theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC-HC.



PGS.TS. Phạm Xuân Dương

<sup>1</sup> Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 1742/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2022 của Bộ GTVT quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác cơ liên quan.